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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร ์

ครั้งที่  1/2556 
เม่ือวันศุกรท์ี่   25  มกราคม  2556 

ณ. ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์   เหลืองทองคาํ 
------------------------ 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผศ.เจษฎา   จิวากานนท์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.พีระพล   สุขอ้วน   กรรมการ 
3. ผศ.ประภาพร  ต้ังธนธานิช  กรรมการ 
4. ผศ.สิริขจร   ตังควัฒนา  กรรมการ 
5. รศ.บงกช   นพผล   กรรมการ 
6. รศ.สุทธิศักด์ิ   นพวิญญูวงศ์  กรรมการ 
7. ผศ.ดวงเดือน   แก่นค้างพลู  กรรมการ 
8. อ.ปิยวัฒน์   สายพันธ์ุ  กรรมการ 
9. นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายชื่อผู้ไม่เขา้ร่วมประชุม 

1. รศ.ปรีณัน   จิตะสมบัติ  ติดราชการ 
2. อาจารย์ไพโรจน์  วงศ์หทัยไพศาล  ติดราชการ 
3. นายจิรศักด์ิ   สุทัศนะจินดา  ลาพักผ่อน 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น.   
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครัง้ที่  6/2555  เม่ือ
วันที่   6   ธันวาคม   2555   

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
2.1 การจัดทํา มข. 30 และรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า การจัดตารางเรียนตารางสอบ มข. 30 ปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว  ในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่แจ้งว่าจะจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
รศ. สุทฺธิศักด์ิ และ อ. ปิยวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในส่วนภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
จะแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมอีกคร้ังให้งานบริการการศึกษาทราบต่อไป  

2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ไพโรจน์  วงศ์หทัยไพศาล 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า  การประเมินการสอนของอาจารย์ไพโรจน์  วงศ์หทัยไพศาล  

ได้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ที่ประชุมขอให้คุณจีรศักด์ิ  ส่งเอกสารให้คณะกรรมการลว่งหน้าอย่าง
น้อย 1สัปดาห ์ (กรณีของอาจารย์ไพโรจน์ ไม่ควรเกินวันจันทร์ที่  28  มกราคม  2556) 

2.3 การอบรม CE ให้นักศึกษาชัน้ปีที่ 5  
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ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า  สตัวแพทย์สภาขอให้คณะฯ เร่งดําเนินการอบรม CE ให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ วันที่ 28 เม.ย. 2556 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์หมวดที่ 1 ข้อ 2.3  ซึ่งได้ดําเนินการประสานกับ
นักศึกษาแล้วว่าจะดําเนินการอบรม ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
 ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 ประกาศ มข. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาปิดหลักสูตร เพ่ือให้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา หรือคณะสามารถยื่นขอทบทวนปิดหลักสูตร ได้ในกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตามประกาศ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 2.5 การอบรมการออกข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา (MCQ)  
 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2556 น้ี รศ. น.สพ. ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช   รศ. น.สพ. 
สุทธิศักด์ิ นพวิญญูวงศ์ และ ผศ. น.สพ. ดร. สุชาติ วัฒนชัย ได้จัดอบรม MCQ ให้แก่นายสัตวแพทย์ประจํา
โรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งคณะจะส่งรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สัตวแพทยสภาพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ออกข้อสอบฯ 
ต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 2.6 แผนการสอนวิชา 710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย์  
 ประธานแจ้งให้ทราบแผนการสอนวิชา 710 501 ชีวสถิติทางสัตวแพทย์ (ตามเอกสารที่แนบ) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

3.1 ความคบืหนา้การสอนแบบ RBL. 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ที่ประชุมได้เสนอแต่งต้ังกรรมการดําเนินงาน
ชุดใหม่ขึ้นโดยมอบหมายให้คณุรัคณภรณ์ ดําเนินการต่อไป   
และได้แจ้ง ใหท้ราบว่าฝ่ายวิชาการได้ติดต่ออ. สพ.ญ. ดร. วลาสินี มลูอามาตย์ เป็นวิทยากร อบรม เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ POA ในวันที่  11  มีนาคม  2556 ซึง่จะได้ดําเนินโครงการจัดอบรมต่อไป 
 ผศ.สิริขจร แจง้ที่ประชุมว่า ในวันที่  31  มกราคม  2556 มหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมเรื่องการใช้หลักสูตร 
และวิธีการในการจัดการเรียนการสอน  หากกรรมการมีขอ้เสนอแนะสามารถเสนอได้เพ่ือจะนําเสนอท่ีประชุม
กรรมการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 รายงานผลการสอบ Exit Exam. 
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มีนักศึกษาเขา้สอบภาคปกติ จํานวน 46 คน โครงการพิเศษ จํานวน 

39 คน  นักศึกษาขาดสอบเน่ืองจาก ออกฝึกงานต่างประเทศ  จํานวน 10 คน ซึ่งได้สอบในภายหลัง ในวันที่  11  
มกราคม  2556  ทั้งน้ี ข้อสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงจากชุดแรก ประมาณ 25 %  รวมจํานวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งสิ้น 58 คน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนน 72 คะแนนข้ึนไป  โดยผูท้ี่สอบไม่ผ่านเกณฑ์จะสอบซอ่มในวันที่  28  
กุมภาพันธ์   2556 ซึ่งจะไม่ตรวจนับคะแนนในรอบ 2  (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 
 ผศ. ดวงเดือน แจ้งเตือนให้เร่งดําเนินการรวบรวมคะแนนคลินิกปฏิบัติ 5 ด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการได้นําข้อมูลรายละเอียดการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชา ไว้ 

ที่ website ของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว หากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่าย
วิชาการ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณต่์อไป 
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 รศ. สุทธิศักด์ิ ต้ังข้อสังเกตว่า ให้แจ้งเลขา คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให้ทราบว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการในขั้นตอนหลังจากผ่านที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ แล้ว 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจัดทําโปรเตอร์ระเบียบการสอบ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า  เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปตามระเบียบ   และถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง จึงขอ 

มอบหมายให้คณุรัคณภรณ์  ดําเนินการจัดทําโปรเตอร์ข้อปฏิบัติการสอบ ที่นักศึกษาควรทราบติดหน้าห้องสอบทุก
ห้องที่จัดสอบ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ อ.อรัญ  จันทรล์นุ 
 ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์อรัญ  จันทร์ลุน  เพ่ือนําเสนอที่
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ต่อไป  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายวิชาการแก้ไขเอกสาร (ก.พ.อ.03) ส่วนที่ 3 การประเมินผลการสอน   ใน
การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่ 5  กันยายน  2555   ใหแ้ก้ไขเป็น  ในการประชุมครั้งที่  5/2550  เมื่อวันที่  20  
มิถุนายน  2550   และมีข้อสงัเกตว่าในส่วนของบทความทางวิชาการซึ่งกําหนดตีพิมพ์วันที่  1  พฤษภาคม  2556 
น้ัน  หากผลงานผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัยแล้ว การอนุมัติ
ค่าตอบแทนจะได้รับหลังจากที่ผลงานตีพิมพ์แล้วเท่าน้ัน 
 4.2 กําหนดการปรบัปรุงหลกัสูตร สพ.บ. 
 ประธานฯ ขอให้ทบทวนการปรับปรุงหลักสตูร สพ.บ. จากร่างกําหนดการการปรับปรุงหลักสูตร (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)   โดยมขีอ้สังเกตว่า  จะต้องส่งเอกสารให้สัตวแพทยสภาพิจารณา เดิมในช่วง ส.ค. 57 – พ.ย. 57  
ต้องเลื่อนเป็น 30  ก. ย. 56 เน่ืองจาก คณะต้องส่งหลักสูตรปรับปรุง ปี 2557 ใหส้ัตวแพทยสภา 6 เดือน ก่อน 
ประกาศรับนักศึกษา (ประมาณก่อน เม.ย. 2557)    และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดําเนินการ กรรมการจึง
เสนอให้แต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. ปี 2557 ดังน้ี 

1. รศ.สุณีรัตน์    เอ่ียมละมัย  เป็น ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ประภาพร    ต้ังธนธานิช  เป็น ประธาน 
3. รศ.สุทธิศักด์ิ    นพวิญญูวงศ์  เป็น รองประธาน 
4. ผศ.เจษฎา     จิวากานนท์  เป็น เลขานุการ 
5. ผศ.สิริขจร     ตังควัฒนา  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. รศ.สมบูรณ ์  แสงมณีเดช  เป็น กรรมการ 
7. ผศ.สุชาติ  วัฒนชัย   เป็น กรรมการ 
8-14.  ตัวแทนจากภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ (1 ท่าน) สรีรวิทยา (1 ท่าน) เภสัชวิทยา (1 ท่าน) สตัวแพทย์
สาธารณสุข (1 ท่าน) อายุรศาสตร์ (1 ท่าน) ศัลยศาสตรแ์ละวิทยาการสืบพันธ์ุ (2 ท่าน)  เป็น กรรมการ  โดย
มอบหมายให้คณุรัคณภรณ์ ออกหนังสือขอให้ทุกภาควิชาส่งตัวแทน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
4.3 การเทยีบโอนรายวิชาทีไ่ด้เกรด P จากสถาบันอ่ืน 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยงานบริการได้ตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาช้ันปีที่ 6 ได้ทําการเทียบ 

โอนรายวิชาที่ได้เกรด P จากสถาบันอ่ืน ซึ่งตามระเบียบแล้วรายวิชาที่เทียบโอนจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  C  จึงขอ
หารือการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาจํานวน 3 คน คอื นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  นางสาวเอกอําไพ  คุรุสทิธ์ิ  
และนายกฤตานนท์  ใบอ่อน  ในรายวิชา 411 106 
 ที่ประชุมมีมติ ให้เทียบโอนรายวิชาที่ได้เกรด P  เทียบเทา่กับ C 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 4.4 การขออนุมัติผลิตตําราทางวิชาการ 
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 ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่า การขออนุมัติเงินสมทบโครงการผลิตตําราทางวิชาการของ ผศ.พีระพล  สุขอ้วน 
ตามประกาศคณะฯ ฉบับที่ 026/2555 ลงวันที่  17  กันยายน  2555  ต้องผ่านที่ประชุมกรรมการวิชาและเสนอ
กรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต่อไป  

ที่ประชุม เสนอให้แต่งต้ังกรรมการพิจารณาตําราทางวิชาการของ ผศ.พีระพล  ทั้งน้ี ที่ประชุมเสนอให้เจ้าของ
ผลงานทําหนังสือรับรองยืนยันว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อไปด้วย   
และเสนอ ให้ฝา่ยวิชาการดําเนินการจัดทําระเบียบการจ่ายเงินโครงการผลิตตําราทางวิชาการของคณะฯ เน่ืองจาก
ปัจจุบันยังใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายให้ รศ.สุทธิศักด์ิ  ช่วยดําเนินการร่างระเบียบการจ่ายเงิน
โครงการผลิตตําราทางวิชาการของคณะฯ เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบประเมินความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า           ฝ่ายจัดหาข้อสอบประเมินความรู้พ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ สัตวแพทย์สภา   ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบเพ่ิมเติม เน่ืองจากยังมีหลายหัวข้อที่ไมเ่พียงพอ จึงขอ
ความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ส่งข้อสอบเพ่ิมเติมให้ต่อไปด้วย 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00  น 
 
 
 
                                                                                               นางรคัณภรณ์    ใจไวย์ธนา 
                                                                                              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


